

KANSAI TAKAYAMA

อาราชิยาม่า-โอซาก้า-นารา-ทาคายาม่า-คามิโคจิ 6 วัน 3 คืน

By Thai Airways International (TG)



- ** รับประทานอาหารพิเศษด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้
- ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก "ชิราคาวาโกะ" อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
- ** ชมทัศนียภาพอันงดงามดุจภาพวาด "คามิโคจิ" ซึ่งได้รับความนิยมนิยมของญี่ปุ่นเพื่อพักตากอากาศ
- ** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ "วัดโทไดจิ" ณ เมืองนารา พร้อมทิวทัศน์สวยคดออร่าต้อนรับ
- ** ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด
- ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูชาบูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
- ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน



กำหนดการเดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยะมหาราช)

(หากท่านมีจองตัวภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตัวค่ะ)

วันแรก ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ

- 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคา์เตอร์ D โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
- 23.30 น. เห็นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไฟ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ

- 07.00 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ปราสาททอง" หรือเรียกกันว่า "คินคาคุจิ" ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุน ในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่น โบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้ อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เจาปราสาททาบลงบนผืน น้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic Train)” เส้นทางของรถไฟเก่าสุดคลาสสิกนี้มีมุมมองที่น่าตื่นตาตื่นใจของทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง ท่านจะได้ชมความงามของแมกไม้ โตรกผา ภูเขา เรียบแม่น้ำโฮชูกาวา ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก

****ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปนั่งรถไฟ JR ท้องถิ่นแทน****

จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม รมรื่น ของทิวไร่ อันเขียวชอุ่ม นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆ ที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์ลอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยงาม โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็เสียงกึ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้อื่นๆ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, ถังใส่ของ หรือเสื่อเสื่อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองข้างทาง ก่อนที่เราจะนำท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวยุคใหม่ที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต

📍 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม “ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)” (ชมด้านนอก ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก

ชมปราสาท แลนด์มาร์ค โอซาก้า	ความเป็นมา มีค่าล้วน ควรศึกษา
ฟังหลายรอบ ซ้อมหลายครั้ง กว่าจะมา	สวยสง่า ให้น่าเห็น เช่นทุกวัน
ที่นี่มีหลายอย่าง ให้น่าฟัง	เป็นที่หนึ่ง คือหินใหญ่ กำแพงหนา
อีกความสวย ทันสมัย ด้านในนา	ละลานตา เมื่อยามซา-กุระบาน

และนำท่านมุ่งหน้าสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ขีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipad กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

📍 รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

👉 พักที่ **SUNNY STONE HOTEL** หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว



วันที่สาม เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - มิสุอิ แจ๊สตรึม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว

Nabana no Sato

📍 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เพื่อสักการะพระใหญ่ ณ “วัดโทไดจิ” สร้างขึ้นในปี 743 เพื่อแสดงบุญญาธิการของพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ผ่านซุ้มประตู “นันไดมง” ที่ใช้เสารองรับถึง 18 ต้น ด้านล่างมี “ทวารบาล” ที่แกะสลักจากไม้ได้อย่างวิจิตรงดงาม เข้าชม “วิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระไวโรจนะ” ที่มีความสูง 16 เมตรและหนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1706 เนื่องจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม้ โดยมีขนาดเพียง 1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่งนี้และเพลิดเพลินกับความน่ารักและการป้อนอาหารให้กับฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติที่ “สวนกวาง” และนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านนินจาอิงะ” ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สำหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียน โบราณ พร้อมกันอาวูชิโนจาประเภทต่างๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย

📍 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊สตรึม เอ้าท์เล็ต” ซึ่งเป็น Outlet Mall ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำและร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ก็จะมีส่วนนั่งพักทำ นั่งพักผ่อนหลังเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ กว่า 200 ที่นั่ง ให้ท่านได้ซื้อสินค้ามากมายในราคาลดพิเศษ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย และนำทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค่ำคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียังประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซึ่งเป็นงานจัดแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ 1 ของญี่ปุ่น

(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึ้นระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี)

เทศกาลประดับไฟ ในหน้าหนาว

สนุกสนาน ด้วยสีสัน อันสุดสวย

อสังการ งานที่สร้าง ช่างอำนวย

ท่องเที่ยวช่วย ให้ดังไกล ไปทั่วแดน

แต่ละที่ ต่างความงาม ตามคอนเซ็ปต์

ล้วนน่าเก็บ บันทึกไว้ในใจแสน

เชิญหนุ่มสาว คงกันไป เอาใจแฟน

เดินจูงแขน รับรองปลื้ม ลืมหนาวเลย

📍 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

👉 พักที่ **GIFU MIYAKO HOTEL** หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว



วันที่ 1

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - ย่านซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น+ชาบูยักษ์ไม่อัน

📍 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นำท่านชมสถานที่พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสิคิรุ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

บ้านชานา หลังคาสูง

มองด้วยหญ้า ออกแบบมา สู้หิมะ ในหน้าหนาว

ภูมิปัญญา คนโบราณ แต้นานเนา

ญี่ปุ่นเขา รักษาไว้ ได้อย่างดี

คือบ้านทรง พนมมือ หรือกัสโช

ยูเนสโก บ้านทึบไว้ ให้รักษา

สถานที่ หลายคนฝัน สักวันมา

เยือนสักครา ชมความสวย ด้วยตาเอง

📍 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวา ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ” ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ

👉 พักที่ **HOTEL AMBIENT AZUMINO** หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

📍 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานชาบูยักษ์ อันซีนชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อัน

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย



วันที่ห้า

ไร่ราชาภิ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - คามิโคจิ - อีออนพลาซ่า

🍷 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ไร่ราชาภิ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ” มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและการนำมาทำเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้อขนมและของที่ระลึกที่ทำมาจากวาซาบิสดๆ หรือจะเลือกชิม “ไอศกรีมรสวาซาบิ” รสชาติดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้เท่านั้น อีสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย

วาซาบิ ชื่อนี้ ที่รู้จัก

น้อยคนนัก จะรู้ว่า มาจากไหน

ต้นหรือหัว ไม่เคยเห็น เป็นเช่นไร

เดี๋ยวพาไป ให้สัมผัส ชัดกับตา

เป็นฟาร์มใหญ่ กว่าใคร ในญี่ปุ่น

เปิดให้คุณ เทียวชมได้ ไร้ปัญหา

มีหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ สร้างมา

เพิ่มคุณค่า วาซาบิ ที่ปลูกเอง

ของที่นี่ เขาว่าดี กว่าที่ไหน

เป็นเพราะได้ น้ำดีมาก จากเขาสูง

เสริมเทคนิค การปลูกด้วย ช่วยบำรุง

ด้วยหมยมุ่ง ให้เลิศรส สดทุกคำ

นอกจากนี้ ยังมีวิว ทิวทัศน์สวย

ประกอบด้วย แม่น้ำใส ไหลเย็นฉ่ำ

อีกภูเขา เหล่าต้นไม้ ไร่ที่ทำ

กั้นหน้า คือภาพจำ นำชื่อเอ่ย

และนำท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” เพื่อชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” ([ชมด้านนอก](#)) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทำด้วยสีดำนสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทสีดำ

🍷 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “คามิโคจิ” นับได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่ง ด้วยทัศนียภาพงดงามที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้น และได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่พักตากอากาศ ซึ่ง ณ ที่แห่งนี้ในสมัยก่อนยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนัก กระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีขงันนา ริชาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน ได้ค้นพบสถานที่แห่งนี้และได้เขียนแนะนำเมืองคามิโคจิในหนังสือของเขา จนกระทั่งปัจจุบันจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งท่านสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโคจิที่ทอดข้ามแม่น้ำอะซีซะ เป็นสะพานแขวนที่ทำจากไม้ หากยืนบนสะพานจะสามารถมองเห็นเทือกเขาอะคะตะกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือสวยงามมาก และนำท่านช้อปปิ้ง “อีออนพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าที่มีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ อีสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโงย่า” เพื่อเดินทางกลับ

🍷 รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)



วันที่หก สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ

00.30 น. เห็นฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647

04.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยน และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของเส้นทางอนทัวร์เป็นสำคัญ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยะมหาราช)

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่	45,900 บาท
เด็กอายุ 7-11 ปี / มีเตียง	43,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง	41,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่)	6,000 บาท
ไม่ใช้ตัวเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)	-18,000 บาท
เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เชื้อคราคาตัวก่อนทำการจองค่ะ	

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ตัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นที่ศนาจร)
 - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 - ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 30/5/2560)
 - ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 - โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 - ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน
- วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิระระหว่างเดินทาง
- การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 - น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
- ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสซ์ชัดเจนของคนเดินทางแทน
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน / การยกเลิก

- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
- ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
- **กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท** (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
- **กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท** (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
- **กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์** (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
- **กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์** (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
- **เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใดๆ**
รบกวนส่งเอกสารเป็น **สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน**
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า)

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจำนวนที่ระบุ
- กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตัวเครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่สำรองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้งเรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวเครื่องบินดังกล่าวได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัวทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
- หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื่องบินจากกลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
- ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

- ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
- หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าจะประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว